

Số: 939 /CN-GSL

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

V/v khuyến nghị phát triển  
chăn nuôi bền vững

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh,  
thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện triển khai các nội dung tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đồng thời khắc phục những tồn tại trong phát triển chăn nuôi lợn trong thời gian qua, Cục Chăn nuôi khuyến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố một số vấn đề sau:

### **1. Xuất khẩu thịt lợn chính ngạch sang Trung Quốc:**

Vấn đề xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm thịt lợn sang thị trường Trung Quốc mặc dù đã có chủ trương, chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền nhưng đây là vấn đề lâu dài để các cơ quan hữu quan giữa hai bên tiến hành các thủ tục cần thiết cho xuất khẩu sản phẩm thịt lợn của Việt Nam. Hơn nữa việc xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc thường phải là sản phẩm thịt mảnh đông lạnh được giết mổ vào bảo quản theo đúng quy trình, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc mà phía Trung Quốc yêu cầu.

### **2. Dự báo nhập khẩu thịt lợn và thịt bò của Trung Quốc:**

Sau một thời gian dài bị tác động lớn từ dịch bệnh, những quy định nghiêm ngặt về vấn đề ô nhiễm môi trường và chính sách hỗ trợ đàn lợn nái dẫn đến cung không đủ cầu đối với sản phẩm thịt lợn sản xuất trong nước. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo Trung Quốc năm 2017 sẽ phải nhập 2,4-2,6 triệu tấn thịt lợn xẻ và khoảng 1 triệu tấn thịt bò xẻ đều ở dạng đông lạnh để bù đắp phần thiếu hụt sản xuất trong nước. Tuy nhiên, để được xuất khẩu các sản phẩm này vào Trung Quốc cần có cam kết, thỏa thuận giữa các cơ quan chuyên môn của Trung Quốc và đáp ứng các tiêu chuẩn mà nước này yêu cầu.

### **3. Phát triển các chuỗi giá trị thịt lợn:**

Do giá thịt lợn hơi trong nước tăng cao từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2016, nên nhiều công ty đầu tư lớn vào chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp chưa hình thành chuỗi giá trị lợn từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến và phân phối. Một số doanh nghiệp có giết mổ công nghiệp nhưng chưa đầu tư cho hệ thống kho mát và kho đông lạnh công suất lớn để bảo quản, mà chủ yếu là xuất bán thịt tươi ở thị trường trong nước nên khó đáp ứng các yêu cầu về xuất khẩu thịt mảnh đông lạnh theo con đường chính ngạch. Để phát triển bền vững, Cục Chăn nuôi đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



hướng dẫn cho các doanh nghiệp lớn phát triển chăn nuôi lợn từ 1.000 nái bố mẹ - nuôi lợn thịt đến xuất chuồng và 30.000 lợn thịt trở lên phải cần nhắc kỹ những vấn đề sau: (1) Đánh giá tác động môi trường; (2) Chăn nuôi theo chuỗi; (3) Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa; và (4) Lộ trình xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

#### **4. Phát triển các chuỗi giá trị thịt bò trong nước:**

Hiện nay, nước ta tiêu dùng thịt bò ngày càng tăng trong khi chăn nuôi trong nước mới đáp ứng được khoảng 75-80% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, nhiều doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư lớn vào chăn nuôi bò thịt. Để phát triển bền vững và hiệu quả, Cục Chăn nuôi đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho các doanh nghiệp lớn phát triển chăn nuôi bò thịt từ 1.000 bò sinh sản - và 5.000 bò thịt trở lên phải cần nhắc kỹ những vấn đề sau: (1) Nuôi bò sinh sản để từng bước chủ động nguồn bò thịt để vỗ béo; (2) Trồng cỏ và ngô sinh khối đi kèm với chế biến chúng và các phụ phẩm công nông nghiệp làm thức ăn cho bò; (3) Ký hợp đồng gia công với nông dân và các tổ chức liên kết sản xuất như hợp tác xã, tổ hợp tác để nuôi bò gia công, trồng cỏ, trồng ngô sinh khối và cây thức ăn chăn nuôi cho doanh nghiệp nuôi bò; (4) Giết mổ công nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa; và (4) Khuyến khích xuất khẩu sản phẩm thịt bò.

#### **5. Thu gom, bảo quản, chế biến rơm phục vụ chăn nuôi gia súc ăn cỏ:**

Hàng năm, nước ta có tiềm năng sản xuất khoảng 45-50 triệu tấn rơm - Đây là nguồn thức ăn thô quan trọng cho chăn nuôi gia súc ăn cỏ, đặc biệt là trâu bò. Tuy nhiên, việc thu gom, bảo quản và chế biến làm thức ăn cho trâu, bò còn nhiều hạn chế nên cần hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật sau: (1) thu gom rơm khô theo kiểu đánh đống truyền thống ở miền núi, hộ chăn nuôi nhỏ; (2) áp dụng máy cuốn ép rơm công nghiệp để thu gom rơm khô đối với trang trại chăn nuôi trâu bò; (3) áp dụng máy gom, ép rơm phơi héo kèm phun dung dịch men vi sinh lên men Lác tíc và máy cuộn thành gói bằng ny lông chuyên dụng để lên men ủ chua trong trại lớn, các xí nghiệp chăn nuôi để chế biến thức ăn cho trâu, bò, dê, thỏ thông qua nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) hoặc thức ăn công nghiệp lên men dạng viên (TMF).

#### **6. Tiếp tục phát triển bền vững chăn nuôi bò sữa:**

Chăn nuôi bò sữa trong nước mới đáp ứng khoảng 30-33% nhu cầu tiêu dùng sữa và sản phẩm sữa. Vì vậy, tiềm năng cho phát triển chăn nuôi bò sữa ở nước ta còn rất lớn. Nhưng để phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững cần lưu ý một số điểm tiên quyết sau: (1) Chỉ xây dựng cơ sở chăn nuôi bò sữa khi ký được hợp đồng thu gom sữa với các công ty chế biến sữa có sẵn trên địa bàn; (2) Phải có diện tích đất trồng cỏ và ngô sinh khối đáp ứng tối đa 10-12 con/ha; (3) Quy mô tối thiểu là 8 con vắt sữa thường xuyên trở lên đối với nông hộ và 20



con bò vắt sữa thường xuyên đối với quy mô trang trại để tăng hiệu quả đầu tư, sản xuất và áp dụng máy-trang thiết bị.

### 7. Phát triển chăn nuôi dê thịt, dê sữa:

Chăn nuôi dê thịt là một định hướng quan trọng trong chăn nuôi gia súc ăn cỏ trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thịt dê là đặc sản có thị trường ngày càng phát triển và có tiềm năng xuất khẩu sang các nước theo Đạo Hồi. Chăn nuôi dê thịt phù hợp với điều kiện đầu tư, kỹ thuật và các loại thức ăn thô xanh có sẵn nông hộ, đặc biệt là vùng trung du, miền núi. Chăn nuôi dê quy mô trang trại ngày càng phát triển cả nuôi dê thịt, dê sữa hoặc kiêm dụng. Để phát triển chăn nuôi dê bền vững cần hướng dẫn một số điểm sau cho người chăn nuôi:

- Chăn nuôi dê thịt: Nhập các loại dê đực giống chuyên thịt năng suất cao...(Barbary, Boer, Jumnapary...) từ Úc, Hoa Kỳ, Canada, Nam Phi... về để lai tạo với dê bản địa (dê cỏ, dê Bách Thảo) để có sức kháng bệnh cao hơn và thích nghi tốt với điều kiện tiểu khí hậu so với dê ngoại thuần hoặc dê 100% máu ngoại; Trồng cây thức ăn cho dê và chế biến các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho dê; Kiểm soát tốt một số dịch bệnh cho dê (bệnh đậu dê, viêm phổi, tiêu chảy, loét miệng truyền nhiễm...); lập kế hoạch khả thi cho tiêu thụ sản phẩm thịt dê theo các phân khúc thị trường.

- Chăn nuôi dê sữa: Sản phẩm sữa dê ở Việt Nam còn rất hạn chế trong khi thị trường sữa dê cao cấp đang phát triển mạnh, đặc biệt là các đô thị. Nắm bắt nhu cầu này của thị trường, một số doanh nghiệp ở những địa phương có điều kiện đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi dê sữa. Chăn nuôi dê sữa cần lưu ý một số điểm sau: Giống dê sữa nhập ngoại (Saanen, Nubien, Alpine...) và dê sữa lai có khả năng thích nghi tốt với một số vùng, địa phương; trại dê sữa phải đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom sữa, chế biến sữa; cần có hệ thống thị trường cho sản phẩm sữa dê, tập trung vào nhà hàng, siêu thị và người có thu nhập cao; đa dạng hóa sản phẩm từ sữa dê và xây dựng thương hiệu như sữa dê, phó mát dê, sữa chua làm từ sữa dê...

Cục Chăn nuôi khuyến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tham mưu và phối hợp thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Chi cục CN-TY (để t/h);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG



Hoàng Thanh Vân

